

**TUỔI TRẺ CẦN THƠ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ:**

Chung sức xây dựng thành phố văn minh - hiện đại - xanh - sạch - đẹp

❖ NHƯ NGỌC



Đoàn viên thanh niên quận Ninh Kiều ra quân vệ sinh môi trường và khơi thông dòng nước tại Rạch Ngà Bát, phường Hưng Lợi. Ảnh: QĐNK

Các cấp bộ đoàn trong toàn thành phố đã cụ thể hóa nội dung tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi thành những mô hình, chương trình, hoạt động cụ thể, tiêu biểu, như: Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố; Chương trình "Thắp nến tri ân; Hành trình giáo dục truyền thống tại các điểm di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố; Các chương trình vận động thanh thiếu niên thực hành tiết kiệm thực hiện các công trình an sinh xã hội... Cho đến các mô hình tập hợp đông đảo thanh thiếu niên tham gia như: Tham gia xây dựng mô hình tuyến đường đẹp; Mô hình làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn; Công trình "Thắp sáng quê hương"; Công trình "Xây dựng hệ thống nước sạch sinh hoạt"....

Với phương châm "Được người - Được phong trào -





Cảnh quan ven lộ giao thông của xã nông thôn mới Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ có sự góp sức tuổi trẻ. Ảnh: LÊ NHÃ

→ Được tổ chức” các mô hình phát triển kinh tế, các hoạt động an sinh xã hội hiệu quả được nhân rộng. Nghị quyết đã đi vào đời sống của tuổi trẻ. Tổ chức đoàn các cấp đã tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành cho đoàn viên thanh niên. Hơn hai năm qua, toàn đoàn đã kết nạp thêm 34.434 đoàn viên, giới thiệu 6.149 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

GÓP SỨC XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

Song song với việc triển khai, đưa Nghị quyết vào đời sống, Đoàn bộ thành phố cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, tìm tòi những cách làm mới, thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ, có trọng tâm qua đó đổi mới nội dung, phương thức các hoạt động tình nguyện để phù hợp với nhu cầu của tuổi trẻ và yêu cầu, điều kiện của từng địa phương, đơn vị, hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố.

Các phong trào tình nguyện

vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội đã trở thành điểm nhấn của các cấp bộ đoàn, lan tỏa trong tuổi trẻ và người dân thành phố. Với hơn 01 triệu lượt đoàn viên, sinh viên, trí thức trẻ, thầy thuốc trẻ tham gia thông qua các đợt tình nguyện cao điểm là các hoạt động *Xuân tình nguyện*, “*Tháng Thanh niên*”, “*Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè*”... Tham gia các hoạt động tình nguyện trở thành việc làm thường xuyên của tuổi trẻ. Bạn Hà Minh Thông, Lớp Quan hệ Công chúng khóa 4, khoa Kinh tế trường Đại học Nam Cần Thơ chia sẻ: “Hai năm qua, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại phường Thới Hòa, quận Ô Môn và xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, em cùng các bạn sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ cùng với đoàn viên thanh niên tại các địa phương tham gia vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, nối và lấp bóng đèn, sửa nhà, đổ bê tông làm đường... qua đó nhận được sự quý mến của người dân và góp

phần xây dựng nông thôn mới”. Các Đội thanh niên tình nguyện ở các địa phương, đơn vị đã bê tông hóa được hơn 85km và sửa chữa hơn 270 km đường giao thông nông thôn; lắp đặt 10 “Trụ nước uống tại vòi” ở các điểm sinh hoạt công cộng trên địa bàn quận Ninh Kiều, Thốt Nốt; thông qua việc vận động xã hội hóa được hơn 10 tỷ đồng; Xây dựng được 33 Ngôi nhà Khăn quàng đỏ, nhà nhân ái cho thanh thiếu niên của thành phố; xây dựng được 93 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh ...

Đồng chí Trần Tuấn Anh – UVBTV Thành đoàn, Bí thư Quận Đoàn Ninh Kiều cho biết: “Tham gia các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng văn minh đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tuổi trẻ Ninh Kiều. Bên cạnh các hoạt động cao điểm, tập trung, quận Đoàn Ninh Kiều cũng định hướng các đơn vị trực thuộc thường xuyên tổ chức Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật Xanh. Qua đó, góp phần



lập lại trật tự kỷ cương đô thị, khơi thông các rạch, xóa các biển quảng cáo trái phép... Đặc biệt, tuổi trẻ đơn vị còn tham gia xây dựng tuyến đường, đoạn đường Văn Minh – An toàn - Xanh – Sạch - Đẹp”. Các hoạt động tình nguyện không chỉ là những công trình, phần việc của tuổi trẻ góp phần xây dựng thành phố mà đó còn là môi trường giúp tuổi trẻ rèn luyện. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Bí Thư đoàn Trường Đại học Cần Thơ cho biết: “Hoạt động tình nguyện vừa thể hiện được tinh xung phong, tình nguyện của các bạn trẻ vì cộng đồng. Đồng thời giúp các bạn rèn luyện các kỹ năng mềm (kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian...). Đối với các bạn sinh viên tham gia vào các đội hình chuyên, còn có thể vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế...”.

Đoàn bộ thành phố còn tích cực tổ chức các hoạt động nhằm khuyến khích, động viên tuổi trẻ trong quá trình lập thân lập nghiệp. Hiện nay thanh niên

thành phố có 213 mô hình thanh niên làm ăn có hiệu quả, trong hơn hai năm qua hoạt động tư vấn hướng nghiệp đã hỗ trợ cho 63.970 lượt đoàn viên thanh niên, học sinh; giới thiệu học nghề 4.983 đoàn viên thanh niên; tư vấn xuất khẩu lao động được 1.120 ĐVTN; giới thiệu việc làm cho 20.680 đoàn viên thanh niên; tổ chức dạy nghề cho 3.055 thanh niên, qua đó có 13.085 ĐVTN có việc làm ổn định.

“Kết quả, giai đoạn 2015-2018, Đoàn bộ thành phố Cần Thơ tổ chức thực hiện được 14 công trình thanh niên cấp thành phố, 143 công trình cấp quận, huyện, hơn 5.000 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng giá trị đóng góp cho xã hội hơn 70 tỷ đồng. Đây là những góp sức cụ thể của tuổi trẻ thành phố trong việc xây dựng thành phố văn minh – hiện đại – xanh – sạch – đẹp.” – Đồng chí Đào Chí Nghĩa cho biết.

Bằng những việc làm cụ thể của tuổi trẻ thành phố trong việc xây dựng thành phố văn minh

– hiện đại – xanh – sạch – đẹp, có thể khẳng định rằng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, tuổi trẻ thành phố luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng xung kích, tình nguyện, dám dấn thân vào những lĩnh vực khó khăn tại địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, thanh niên thành phố luôn có khát vọng, ý chí vươn lên, có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, vì cộng đồng, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, xung kích hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Kết quả trên là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát từ lãnh đạo thành phố, sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện từ các Sở ban ngành hữu quan. Đó còn là tinh thần xung kích, tình nguyện, vượt khó của tuổi trẻ trong học tập, lao động. Trong thời gian tới, Đoàn bộ thành phố tiếp tục triển khai các phong trào, hành động, phát huy sức trẻ trên các lĩnh vực. ☸